



ธนาการแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจ

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ภาวะธุรกิจโดยรวมของภาคใต้เริ่มปรับตัวดีขึ้น จากแรงส่งของภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง และการผลิตเพื่อการส่งออกในบางอุตสาหกรรมเริ่มมีทิศทางดีขึ้น รวมทั้งการใช้จ่ายของภาครัฐในงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำได้ดี อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอจากรายได้และกำลังซื้อที่ยังลดลง ขณะเดียวกันความต้องการที่อยู่อาศัยยังชะลอตัวต่อเนื่อง ตามราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน รวมทั้งการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวเอเชียเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางดีขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามผลผลิตทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาธุรกิจต่าง ๆ ในภาคใต้ จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย ภาคเกษตร 2 ราย ภาคการผลิต 17 ราย ภาคท่องเที่ยวและบริการ (รวมขนส่ง) 15 ราย ภาคการค้า 9 ราย ภาคอสังหาริมทรัพย์ 4 ราย ภาคการเงิน 2 ราย และอื่น ๆ 1 ราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ภาคเกษตร

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากภัยแล้ง โดยยางพาราลดลงจากที่ยางผลัดใบเร็วขึ้นทำให้วันกรีดยางลดลง ส่วนราคายางพาราเฉลี่ยอยู่ที่ 40.39 บาท/กก. ทั้งนี้ วันที่ 25 มกราคม 2559 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้ประกาศมาตรการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยปริมาณ 100,000 ตัน ครอบคลุมจะไม่เกิน 150 กก. ซึ่งจะรับซื้อยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ที่ราคา 45 บาท/กก. ยางก้อนถ้วยและน้ำยางสดที่ 41 และ 42 บาท/กก. ตามลำดับ

ปาล์มน้ำมัน ผลผลิตลดลง เนื่องจากอัตราการทำนํ้ามันยังอยู่ในระดับต่ำ และราคาปาล์มเฉลี่ยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก 1) สต็อกปาล์มที่ยังอยู่ในระดับสูง 2) ความต้องการปาล์มตลาดในประเทศลดลง 3) ราคานํ้ามันปาล์มของมาเลเซียที่ปรับลดลงทำให้มีการลักลอบนำเข้ามากขึ้น

ประมง โดยรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีเรือประมงที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อบังคับของ IUU¹ ไปส่วนหนึ่ง ทำให้เรือออกหาปลาทะเลได้เพิ่มขึ้น ส่วนประมงเพาะเลี้ยง (กุ้งขาว)

¹ IUU ย่อมาจาก Illegal Unreported and Unregulated Fishing หมายถึง การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ผลผลิตของกุ้งขาวปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเนื่องจากการพัฒนาปรับปรุงบ่อเพื่อให้กุ้งมีอัตราการรอดมากขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่าผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันยังลดลงต่อเนื่อง จากปัญหาเรื่องภัยแล้งจะเป็นปัจจัยเร่งให้ผลผลิตยางลดลง ขณะที่ผลผลิตปาล์มในบางพื้นที่ อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เพิ่มขึ้นตามการขยายพื้นที่เพาะปลูกและเริ่มให้ผลผลิตเต็มที ส่วนผลผลิตสัตว์น้ำคาดว่า จะเพิ่มขึ้นจากปัจจัยเดิมทั้งการแก้ไขปรับปรุงเรือประมงให้ถูกกฎหมายมีเพิ่มขึ้น และอัตราเลี้ยงกุ้งขาวที่รอดชีวิตเพิ่มขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกลดลงเล็กน้อย โดยปริมาณการผลิตและส่งออกในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ถูมือยาง และอาหารทะเลกระป๋องเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามคำสั่งซื้อที่มีทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม เช่น ความล่าช้าในการชำระเงินของลูกค้าตะวันออกกลาง เป็นต้น สำหรับ**อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบและอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ** ขณะที่อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ปริมาณการผลิตและส่งออกลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากปัจจัยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ภาษีนำเข้าสินค้ายางพาราแปรรูปของรัฐบาลจีน สำหรับ**แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559** คาดว่า **ปริมาณการผลิตและส่งออกมีทิศทางเดียวกับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ยกเว้นอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง** ที่อาจมีการชะลอรับคำสั่งซื้อ เพื่อรอดูทิศทางราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะการส่งออกยางคอมพาวด์ ลดลงหลังจากรัฐบาลจีนปรับเปลี่ยนมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับยางคอมพาวด์บางสูตร จากเดิมให้มีสัดส่วนยางธรรมชาติ (NR) ร้อยละ 95-99 เป็นร้อยละ 88 ซึ่งเป็นสูตรที่ผู้ใช้ในจีนไม่นิยม ในด้านวัตถุดิบ ราคายางพาราที่อยู่ในระดับต่ำไม่จูงใจให้เกษตรกรกรีดยาง โดยเฉพาะช่วงต้นปี ประกอบกับผลจากภาวะแล้งที่ทำให้ยางผลัดใบเร็วขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่ามาตรการความร่วมมือลดการส่งออกยางพาราระหว่างไทยอินโดนีเซีย และมาเลเซียระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2559 จำนวน 6.15 แสนตัน เป็นปัจจัยลบสำคัญต่อปริมาณการผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูป อย่างไรก็ตาม ผลของมาตรการต่อราคายางพาราอาจไม่มากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่อยู่ในภาวะชะลอตัว

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการซื้อจากตลาดหลักจีนที่ดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปี 2558 หลังสต็อกไม้ยางพาราแปรรูปของจีนลดต่ำลงมาก จากการเทขายของผู้ประกอบการจีนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเงินสดหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากผู้ซื้อ มีอำนาจต่อรอง ประกอบกับกำลังการผลิตรวมมีมาก

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่า ปริมาณการผลิตและส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามคำสั่งซื้อของตลาดหลักจีน สำหรับปริมาณการผลิตและการส่งออกไฟเบอร์บอร์ด (MDF : Medium-Density Fiberboard) มีทิศทางที่ดี เนื่องจากตลาดตะวันออกกลางมีความต้องการสูง

อุตสาหกรรมถลุงมือยาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกถลุงมือยางเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยคำสั่งซื้อจากตลาดหลักสหรัฐอเมริกายังไปได้ดี สอดคล้องกับการขยายกำลังการผลิต ของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความต้องการใช้ถลุงมือยางของโลกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี โดยมีสัดส่วนความต้องการใช้ถลุงมือยางสังเคราะห์เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยลบในระยะปานกลางต่อผู้ผลิต ถลุงมือยางธรรมชาติ

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่าปริมาณการผลิตและส่งออกถลุงมือยางเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการของตลาดหลัก

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะ ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ตามปริมาณผลปาล์มทะเลลาย ตลอดจนจรรยาบรรณการให้น้ำมันที่ลดลงจากผล ของปรากฏการณ์เอลนีโญ ผู้ประกอบการจึงต้องแข่งขันกันซื้อวัตถุดิบ และบริหารจัดการการทำงานของแรงงาน เพื่อบริหารต้นทุน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ยังคงมีการลงทุนในอุตสาหกรรม เพื่อรองรับช่วงที่ผลปาล์มดิบ จะออกสู่ตลาดมากที่สุด (ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี) เนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก ในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่าการผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตาม ปริมาณผลปาล์มทะเลลายซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ตามปัจจัยฤดูกาล

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 การผลิตได้รับผลกระทบจาก การขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องนำเข้าวัตถุดิบในสัดส่วนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ ปริมาณการส่งออกลดลง สำหรับการประกาศผลการตัดสิน IUU ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไทยน่าจะ ไม่ได้รับใบแดง เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดำเนินการในหลายด้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการ แก้ไขปัญหา

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ผู้ประกอบการมีแนวโน้มรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าลดลง จากความผันผวนของ ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปริมาณวัตถุดิบ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ตลอดจนปัจจัยเฉพาะ อาทิ IUU อย่างไรก็ตาม ความ รุนแรงในการแข่งขันระดับประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา และปัจจัยเสี่ยงที่มีมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มทางรอดของธุรกิจในระยะยาว

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ปริมาณการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการของตลาดตะวันออกกลางที่มีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การควบคุมการใช้ เงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ของรัฐบาลอียิปต์ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการชำระเงินบ้าง ในด้านวัตถุดิบทูน่า วัตถุดิบ ภายในประเทศลดลง จากความเข้มงวดของภาครัฐในการควบคุมเรือประมงให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้มีการนำเข้าวัตถุดิบมาชดเชย

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่าปริมาณการผลิตและส่งออกลดลงเล็กน้อย จากการชะลอรับคำสั่งซื้อ เพื่อรอคูทิศทางราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น จากความกังวลเรื่องปริมาณปลาทูน่าที่อาจลดลง จากปรากฏการณ์เอลนีโญ ประกอบกับหมู่เกาะที่ออกไปอนุญาตจับปลาทูน่าจะปรับขึ้นค่าใบอนุญาตจาก 12,000 ดอลลาร์ สรอ. เป็น 15,000 ดอลลาร์ สรอ.

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 **ภาพรวมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น** โดยพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา) รายได้จากห้องพักของโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยว **อำเภอเกาะสมุย เพิ่มขึ้นจากปัจจัยบวกของนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ** เนื่องจากการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินทั้งสายการบินประจำและเช่าเหมาลำของจีน **รวมทั้งนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เริ่มเพิ่มขึ้น** และกลุ่มจัดงานแต่งงานซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ออสเตรเลีย และยุโรป โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 75 ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเองส่วนใหญ่นิยมจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ สำหรับรายได้จากการประชุมสัมมนาของผู้ประกอบการในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสงขลาเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยงและห้องพัก แต่ในส่วนของรายได้จากห้องพักในช่วงเดือนมกราคมลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน จากเศรษฐกิจโลกและประเทศมาเลเซียยังไม่ฟื้นตัว รวมทั้งได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำ และคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น แต่ภาวะการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากเทศกาลตรุษจีน และการเพิ่มเที่ยวบินของจีนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านฝั่งอันดามัน ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีนักท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น โดยมีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 85 ประกอบกับยังมีลูกค้าประชุมสัมมนาข้าราชการในพื้นที่และบริษัทต่าง ๆ ต่อเนื่อง **ทั้งนี้ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไปรายได้เพิ่มขึ้น จากปัจจัยทั้งด้านปริมาณและราคา** ขณะที่โรงแรมระดับต่ำกว่า 3 ดาว รายได้เพิ่มขึ้นน้อยกว่าเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาสูง อย่างไรก็ตามเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวยุโรป โดยเฉพาะ สเปน ฝรั่งเศส และเยอรมัน ขณะที่นักท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ลดลงทั้งนักท่องเที่ยวไทย และยุโรป จากปัญหาราคาพืชผลเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำและเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวยังขยายเพิ่มขึ้นทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน **จากนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การจัดประชุมสัมมนา** ประกอบกับมีการเพิ่มสายการบินต้นทุนต่ำอีก 3 เที่ยวบิน/วัน ในเดือนมีนาคมนี้ จากเดิม 6 เป็น 9 เที่ยวบิน/วัน (จังหวัดตรัง) อย่างไรก็ตาม การปิดซ่อมสนามบินกระบี่ที่คาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อขยายรันเวย์ อาจส่งผลกระทบทำให้เครื่องบินต้องลงที่สนามบินสุราษฎร์ธานีและตรังแทน เพื่อให้ตารางการบินของทัวร์จีนที่มักจะมาถึงเวลากลางคืนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม **ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียยังคงลดลง หากภาวะเศรษฐกิจของมาเลเซียยังไม่ดีขึ้น** โดยการท่องเที่ยวจะคึกคักเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น

ธุรกิจการค้า

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 **ยอดขายสินค้าคงทนและไม่คงทนยังคงลดลง** เนื่องจากรายได้และกำลังซื้อของเกษตรกรที่ยังอยู่ในระดับต่ำตามการลดลงของราคายางพารา ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีรายได้ประจำยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย และในส่วนของสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถยนต์ ผู้บริโภคได้มีการเร่งซื้อไปในช่วงปลายปี 2558 กอปรกับการแข่งขันและขยายตลาดของ

รถยนต์ Brand ขนาดกลางเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับลดลงค่อนข้างมากส่งผลให้รถยนต์ที่ใช้แก๊สขายได้น้อยลง อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ยอดขายสินค้าคงทนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ปรับตัวดีขึ้นตามภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2558 ส่งผลให้ยอดขายรถเพิ่มขึ้นสะท้อนจากธุรกิจรถเช่าที่มีทิศทางดีขึ้น ขณะที่ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสินค้ากลุ่มกีฬา เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง ทำให้ผู้ประกอบการต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้น แต่ในส่วนของวัสดุก่อสร้างยอดขายลดลงตามกำลังซื้อของลูกค้ารายย่อยที่ลดลง ตลอดจนการชะลอตัวของภาคการขึ้นโครงการอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่ายอดขายปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากการออกรถรุ่นใหม่ในงานแสดง Motor Show และการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นทั้งในสายการบินประจำและแบบเช่าเหมาลำ โดยในเดือนมกราคม 2559 เริ่มมีสายการบินแบบประจำของจีนเพิ่มขึ้นอีก 2 สายการบิน ประกอบกับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนเที่ยวบินเช่าเหมาลำประมาณ 140 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 80 เที่ยวบินต่อเดือนในปี 2558 ขณะเดียวกันท่าอากาศยานตรงจำนวนเที่ยวบินประจำเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2559 จากเดิม 6 เที่ยวบิน เป็น 9 เที่ยวบิน/วัน

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ท่าอากาศยานตรง ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2559 จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารพร้อมลานจอดรถยนต์ สิ่งอำนวยความสะดวก และมีแผนจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าอากาศยาน รวมทั้งยังมีแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมไฟส่องสว่าง ขณะเดียวกันในปี 2560 ท่าอากาศยานฯ สุวรรณภูมิ มีโครงการจ้างสถาปนิกออกแบบอาคารต่างประเทศหลังใหม่เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว

อสังหาริมทรัพย์

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงชะลอตัวทั้งแนวราบและแนวสูง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอจากรายได้ที่ลดลงตามราคายางพารา กอปรกับสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการให้สินเชื่อ แม้ว่ามาตรการเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ยังมีผลบังคับใช้ แต่ก็ตาม แต่ผลของมาตรการดังกล่าวเริ่มแผ่วลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในแหล่งท่องเที่ยว เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลดีเพียงเล็กน้อยเนื่องจากไม่ได้กระตุ้นกำลังซื้อโดยตรง ซึ่งผู้ประกอบการมองว่ามาตรการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่ามาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมในการโอน ขณะเดียวกัน ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม ปี 2535 ผู้ประกอบการที่จะเปิดโครงการใหม่จะต้องผ่านมาตรฐาน IEE และ EIA² ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก

² IEE (Initial Environmental Examination) การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นต้น เพื่อที่จะสำรวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการดำเนินโครงการ เพื่อให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวสมควรจะมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และ EIA (Environmental Impact Assessment) เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการทั้งในทางบวกและทางลบ

ทำให้ต้องชะลอการเปิดโครงการ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยการรับเหมางานของภาครัฐเพิ่มขึ้น เช่น การสร้างเขื่อนของกรมโยธาธิการ เป็นต้น แต่ในบางจังหวัด เช่น นครศรีธรรมราช ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นจากการที่มีแรงงานเข้ามาทำงานมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของจังหวัด มีการขยายสาขาในธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ท่างสรรพสินค้า เป็นต้น ส่งผลให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อให้ทันกับมาตรการที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2559

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 คาดว่าภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวมน่าจะปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้นจากเดิมที่เข้ามาท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

การลงทุนภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันเริ่มมีทิศทางดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะ ในภาคธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายกำลังการผลิตเพื่อให้เกิด Economy of Scale ได้แก่ อุตสาหกรรมน้ำยางชั้น อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป และอุตสาหกรรมผลิตไฟเบอร์บอร์ด รวมถึงอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบและไบโอดีเซล นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง แช่แข็งและแปรรูปที่ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบ ผู้ประกอบการมีการปรับตัว โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น อาทิ การนำวัตถุดิบอื่นนอกเหนือจากสัตว์น้ำมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์มากขึ้น การลงทุนทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า และการซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์และการค้าที่ประสบกับภาวะชะลอตัว บางส่วนมีการปรับตัวโดยขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนดี และคืนทุนได้เร็วกว่า เช่น ลงทุนในธุรกิจโรงแรมตามเมืองหลักที่มีการขยายตัวและมีโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ อาทิ สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2559 การลงทุนยังคงชะลอตัว เพื่อรอดูสถานการณ์เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการภาคการค้ามีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจโรงแรม ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวมีแผนขยายการลงทุนไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น เช่น ภูเก็ต (ในปี 2561-2562) รวมทั้งธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จะขยายสนามบินของท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี ในระยะ 1-4 ปี เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

แรงงาน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ภาวะโดยรวมใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการสามารถเลือกแรงงานได้มากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมีแรงงานจากภาคเกษตรเคลื่อนย้ายสู่นอกภาคเกษตรและภาคบริการมากขึ้น แต่เนื่องจากแรงงานเดิมมีการเข้า-ออกงาน (Turnover) น้อย ทำให้ธุรกิจไม่สามารถรับแรงงานเหล่านั้นเพิ่มได้มากนัก อย่างไรก็ตาม ในภาคการค้ารถยนต์เริ่มพบปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางตำแหน่ง เช่น พนักงานขาย เนื่องจากรายได้จากค่าคอมมิชชั่นน้อยลงตามยอดขายรถที่ลดลง และอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ยังต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน

แนวโน้มน้ำมันไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ผู้ประกอบการบางรายในธุรกิจการท่องเที่ยวมีแผนลดแรงงานสัญญาจ้าง (Contract Out) ในช่วง Low season อย่างไรก็ตาม หากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างชัดเจนคาดว่าจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น

ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ต้นทุนการดำเนินงาน (ไม่รวมวัตถุดิบ) โดยรวมปรับลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนจากค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าขนส่งทางบกที่ลดลงตามราคาน้ำมัน กอปรกับผู้ประกอบการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ รวมทั้งการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนแรงงาน และลดการทำงานล่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าจ้างแรงงานยังคงปรับเพิ่มขึ้น ด้านราคาขายสินค้าเริ่มเห็นสัญญาณการปรับราคาในหลายสาขาธุรกิจมากขึ้น เช่น รถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค (ไม่เกินร้อยละ 10) ส่วนโรงแรมระดับ 5 ดาวในบางพื้นที่สามารถปรับราคาห้องพักเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกปี เว้นแต่ราคาที่อยู่อาศัยยังคงทรงตัว แต่ในส่วนของโครงการเก่าได้ปรับราคาลดลงตั้งแต่กลางปี 2558 เป็นการปรับลดทั้งลูกค้าใหม่และเก่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการระบายสต็อก

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 แนวโน้มต้นทุนการผลิตใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการบางรายมีความเห็นว่าการปรับขึ้นค่าแรงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน

ภาพรวมสินเชื่อเป็นไปตามเป้า โดยสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่วนสินเชื่อการผลิตขยายตัวเล็กน้อยในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ขณะที่สินเชื่อสังหาริมทรัพย์ชะลอเนื่องจากผู้ประกอบการติดปัญหาใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม (IEE และ EIA) ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิต เริ่มมีสัญญาณการชำระที่ล่าช้า

ภาพรวมเงินฝาก เป้าเงินฝากยังใกล้เคียงกับปีก่อน

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้
มีนาคม 2559